

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ HOÀNG HỢP:

CHUYÊN MỤC CHUYÊN ĐỀ SỐ:

NỘI DUNG: Tuyên truyền KH của UBND Huyện về chuyển đổi số

(Phát thanh ngày 23/01/2023 ngày 25/01/2023)

I. Nhạc hiệu.

II. Lời chào:

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin về Chuyển đổi số của đài truyền thanh xã Hoàng Hợp.

Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân xã Hoàng Hợp!

UBND Huyện Hoàng Hóa ban thành Kế hoạch để thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Huyện Hoàng Hóa nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của thành phố; tạo nền tảng để thúc đẩy hình thành và phát triển các ngành, lĩnh vực mới, đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ; tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh. Phần đầu đến năm 2025 Huyện Hoàng Hóa dẫn đầu cả tỉnh về chuyển đổi số.

Để thực hiện những yêu cầu đối với nhiệm vụ CDS trên địa bàn, UBND xã Hoàng Hợp cũng Xây dựng kế hoạch cụ thể; thành lập Ban chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách, cán bộ đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện chuyển đổi số; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các phố; Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện khảo sát, cung cấp số liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số; Phối hợp đánh giá kết quả triển khai chuyển đổi số của phường; Bố trí các nguồn lực cần thiết để tiếp tục duy trì, vận hành, phát triển mô hình phường thông minh sau khi hoàn thành chuyển đổi số.

Chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống phát thanh từ xã đến thôn, trên Cổng thông tin điện tử xã, tuyên truyền trực quan tại khu vực tập trung đông người nhằm phổ biến đến từng người dân trong phường hiểu được ý nghĩa của việc triển khai mô hình xây dựng phường chuyển đổi số; tác động để làm thay đổi về nhận thức, thói quen làm việc và nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong mô hình mới; Các tổ chức Đoàn thể và Đơn vị Công an phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng tại 4 khu dân cư thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, cài đặt các ứng dụng điện tử trên điện thoại như VNeID, Etax Mobile, ThanhHoaS và đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công

nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

III. Lời chào: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin tuyên truyền về Chuyển đổi số của đài truyền thanh xã Hoàng Hợp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau./.

(Nhạc hiệu)

**PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP**

**PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Công**

